

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN



**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

**VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG, XÂY DỰNG
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG,
BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG
TỈNH ĐIỆN BIÊN PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG**

Điện Biên - tháng 01 năm 2024

LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 579-CV/TU, ngày 06/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện các chuyên đề hằng năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản tài liệu chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 của Đảng bộ tỉnh với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu

gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.

Chuyên đề 2024 cung cấp những nội dung cơ bản các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, từ đó làm rõ thêm giá trị, tính thời sự, tính cấp thiết và các giải pháp chủ yếu để thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Trân trọng giới thiệu tới đồng chí và bạn đọc!

BAN TUYẾN GIÁO TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

**MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024**

Ngày 30/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 113- KH/TU về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững” (gọi tắt là Chuyên đề năm 2024).

Chuyên đề năm 2024 có nội dung rất quan trọng trong việc tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Cấp ủy, chính quyền, tổ

chức chính trị - xã hội các cấp nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, triển khai các nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, nổi cộm phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết hợp việc thực hiện Chuyên đề 2024 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các quy định nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hành nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau; Trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

1. Tổ chức học tập, quán triệt

Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2024 để sức sống của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tích cực trong thực tiễn; giữ vững thêm sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng thêm chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân với Đảng, xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành trong tháng 3/2024. Trong đó: Cấp tỉnh trong tháng 01/2024; cấp huyện trước ngày 15/02/2024; cấp cơ sở trong tháng 02/2024; tuyên truyền trong Nhân dân trong tháng 3/2024.

Khuyến khích cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề 2024 cả nội dung, hình thức, thời gian. Tận dụng mạnh mẽ ưu thế của internet và mạng xã hội để triển khai chuyên đề; thực

hiện phát hành các sản phẩm đồ họa với nội dung ngắn gọn, nêu những vấn đề cốt lõi để tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trên không gian mạng thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực về việc tương tác, chia sẻ trong cộng đồng. Riêng đối với việc học tập, quán triệt tập trung, thời gian tổ chức hội nghị cấp tỉnh, cấp huyện không quá 01 ngày, cấp cơ sở không quá 0,5 ngày. Báo cáo viên phải là người đứng đầu cấp ủy hoặc mời Báo cáo viên am hiểu chuyên sâu về Chuyên đề năm 2024.

Về tài liệu nghiên cứu, học tập gồm: Tài liệu toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành; các bài phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số

04-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 22/03/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trọng tâm là tài liệu Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên biên soạn và phát hành; các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng trên các ấn phẩm của Báo Điện Biên Phủ; các chuyên mục, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, Tạp chí Văn nghệ Điện Biên... Khuyến khích các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành có thể biên soạn các tài liệu tham khảo khác, Song, phải bảo đảm nội dung và phù hợp với từng đối tượng học tập, quán triệt, tuyên truyền cụ thể.

2. Việc đăng ký nội dung đột phá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề nổi cộm, thực hiện đột phá liên quan tới nội dung của Chuyên đề năm 2024, Chuyên đề toàn khóa. Đăng ký nội dung cụ thể thực hiện đột phá và xây dựng kế hoạch để tập trung giải quyết, có phân công trách nhiệm cụ thể, xác định thời gian giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp chỉ đạo việc đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện đột phá. Cuối năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện với cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024.

3. Tổ chức sinh hoạt định kỳ

Căn cứ vào kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 của Tỉnh ủy; các tài liệu của Trung ương, của tỉnh. Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung học tập, nội dung làm theo và những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm để trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp thực hiện trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng và tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn nội dung làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Thời gian thực hiện: Hằng tháng.

4. Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mỗi cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác, trong sinh hoạt hàng ngày, tập trung vào nội dung đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công tác, trong mối quan hệ với Nhân dân,... chọn một hoặc một số nội dung cụ thể đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ. Đối với cán bộ, đảng viên tổ dân phố, thôn, bản, tổ chức đăng ký kế hoạch cá nhân hoặc theo nhóm cho phù hợp.

Cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác. Kế hoạch cam kết của cá nhân được lưu tại chi bộ nơi sinh hoạt để theo dõi, giúp đỡ thực hiện và làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

5. Công tác tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2024; tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị; phê bình những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, đấu

tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 cần gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Điện Biên, đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu, thi kể chuyện gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2024) hoặc kỷ niệm các ngày truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy

manh tuyên truyền, giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2024 trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự... nội dung thảo luận về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

6. Công tác giáo dục lý luận chính trị

Thực hiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giảng dạy trong hệ thống các cơ sở giáo dục, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị các huyện, thị, thành ủy... và theo hướng dẫn của các cơ quan trung ương, của tỉnh.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tốt chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp học, bậc học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện trong các chương trình giáo dục chính khóa và

ngoại khóa của các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh tổ chức các hội thi kể chuyện về Bác Hồ trong các nhà trường.

Trường Chính trị tỉnh, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Chính trị cấp huyện tiếp tục đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 vào đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên.

7. Công tác xây dựng mô hình điểm, điển hình tiên tiến

Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về học tập và làm theo Bác những năm trước. Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2024 và đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện mô hình mới của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các chi bộ, đảng bộ cơ sở lựa chọn những mô hình có hiệu quả từ các năm trước để lan tỏa, nhân rộng; đồng thời đăng ký ít nhất 01 mô hình mới sát với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nội dung Chuyên đề năm 2024 phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình phải được ban thường vụ cấp ủy, đảng ủy, chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy)

xét duyệt, thông qua trước khi tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo cấp trên. Tổ chức theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phần đầu của các mô hình để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

8. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2024 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, cam

kết của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương.

Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang các cấp; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đổi mới sáng tạo, tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực có hiệu quả Chuyên đề năm 2024 trên địa bàn địa phương, đơn vị và trong toàn đảng bộ.

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024

**VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG, XÂY DỰNG
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG,
BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG
TỈNH ĐIỆN BIÊN PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG**

Phần thứ nhất

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Nêu gương là một trong những nội dung rất quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Người, sở dĩ cần phải “nêu gương” là do đặc thù của nền văn hóa, đạo đức phương Đông luôn coi trọng tình cảm, luôn lấy cái tốt đẹp của người khác để làm tấm gương soi mình. Người viết: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”¹.

Người thường nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”- đây vừa là mong muốn của Nhân dân vừa là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nêu gương tức là gương mẫu đi đầu, thể hiện tính tiên phong, bản chất cách mạng và khoa học của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, tr. 284.

bộ, đảng viên, bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”².

Trong các bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng từ “nêu gương”, “làm gương” với tần suất lớn. Chỉ riêng trong “Hồ Chí Minh toàn tập”, Người nhắc đến từ “nêu gương”, “làm gương” tới 240 lần. Điều đó cho thấy, Người rất coi trọng việc “nêu gương”, “làm gương” của mọi tổ chức, mọi lực lượng cách mạng và mọi cá nhân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người luôn giáo dục cán bộ, đảng viên phải thực hiện nêu gương, thực sự gương mẫu. Người nhiều lần nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên phải “tiền ưu, hậu lạc” tức là phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, hy sinh cống hiến trước, hưởng thụ sau Nhân dân...

Ngay từ khi bắt tay vào công tác huấn luyện cán bộ, Người đã luôn nhắc nhở mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu. Người xác định, nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc: Đối với mình là không được tự cao tự đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn bệnh rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này thì dễ mù quáng, thiếu cận, luôn đề cao

2. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, tr. 84.

cá nhân mình, coi thường quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại. Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”³. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến Nhân dân”⁴: Đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, Nhân dân và của Đảng.

Theo Hồ Chí Minh, muốn thực hiện tốt các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi vì, chỉ có nhất quán

3. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, tr. 295.

4. Hồ Chí Minh với các LLVTND, NXB Quân đội Nhân dân, H.1975, tr. 66.

giữa nói và làm thì người cán bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc “nói một đằng làm một nẻo”, thì nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị, trước cộng đồng và vai trò của sự nêu gương sẽ không thể phát huy được. Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm còn là một yêu cầu khách quan của phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhất là trong tình hình hiện nay.

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947), Hồ Chí Minh nêu ra 12 điều về Tư cách của Đảng chân chính cách mạng. Tư cách ở đây chính là sự nêu gương, là tấm gương của sự phấn đấu hy sinh vì dân, vì nước. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”⁵. Người đặc biệt nhấn mạnh sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Để trở thành người cách mạng chân chính, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nêu cao đức tính tốt đẹp: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm; phải tránh xa những thói xấu như lười biếng, gian xảo, tham lam... Đồng thời, Người nêu rõ bốn phạm của mọi cán bộ, đảng viên là: Cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc. Cách thức nêu gương theo Người là: “Cán bộ, đảng viên phải làm gương mẫu cho Nhân dân. Cán bộ cấp

5. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr. 289.

trên phải làm gương mẫu cho cán bộ cấp dưới”⁶. Người cho rằng, muốn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi người phải nỗ lực hết mình, nhất là cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải là những “đầu tàu gương mẫu”.

Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”⁷. Trong gia đình, cha mẹ là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương giúp Nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Không chỉ nói về việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung; Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh những cán bộ chủ chốt, cấp cao cần phải tiên phong trong việc nêu gương. Trong “Bài nói chuyện tại phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ” năm 1963, Người nhắc nhở:

6. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, tr. 494.

7. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, tr. 672.

“Một điều rất quan trọng nữa là các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn tác phong gian khổ phấn đấu, phải không ngừng nâng cao chí khí cách mạng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Có như thế mới xứng đáng với đồng bào miền Nam đang chiến đấu vô cùng anh dũng chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng để giải phóng miền Nam và hòa bình thống nhất nước nhà. Nhân dân ta rất tốt. Nếu chúng ta gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”⁸.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đưa ra những tư tưởng, quan điểm rất đúng đắn về nêu gương mà chính Người còn là hiện thân cao đẹp nhất về trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước Nhân dân. Người thể hiện trách nhiệm nêu gương xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, phấn đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì Nhân dân của Người. Người không chỉ tiếp thu, kế thừa, bổ sung, phát triển và hoàn thiện lý luận về phương pháp, mà Người đã thực hành phong cách nêu gương một cách nhuần nhuyễn, hết sức mẫu mực và tự nhiên. Người kiên trì nêu gương về đạo đức còn nhiều hơn những điều Người nói và viết ra. Chính bản thân Người là

8. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, tr. 223.

một tấm gương sáng ngời về phong cách nêu gương, một hình ảnh mẫu mực về “người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Suốt cả cuộc đời, Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng - tấm gương cao đẹp nhất của người cộng sản, của người lãnh đạo suốt đời vì nước, vì dân. Người nêu gương suốt đời trong học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, đặt lợi ích của cách mạng, của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân lên trước hết, trên hết.

2. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 09/12/2021, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho Nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ”.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước

chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm: “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vai trò của cán bộ, đảng viên ngày càng trở nên quan trọng. Chúng ta cần rất nhiều những cá nhân điển hình, tiêu biểu, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên là hạt nhân, gương sáng để dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương

mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư”⁹.

Thời gian qua, những hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đã phần nào làm suy giảm niềm tin trong Nhân dân đối với đội ngũ lãnh đạo cũng như những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái. Những sai lầm, khuyết điểm đã và đang được nhận diện, xử lý nghiêm với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, đảng viên dễ bị cám dỗ bởi “những viên đạn bọc đường”, vì vậy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục được đặt ra với những yêu cầu ngày càng cao hơn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có vai trò dẫn dắt, chèo lái, quyết định trực tiếp đến kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình, kế hoạch cũng như sự thành công hay thất bại của cơ quan, đơn vị. Do đó, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những tác động từ bên ngoài, xây dựng phong cách, tác phong

9. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

công tác của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo cơ quan, đơn vị là một trong những yêu cầu có ý nghĩa quan trọng và ngày càng cần thiết.

3. Một số giải pháp thực hiện hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp

Các cấp ủy đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung nêu gương theo các quy định của Trung ương, của tỉnh. Cụ thể là Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018, của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/03/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Quy định số 4871-QĐ/TU, ngày 19/4/2019 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành cấp ủy các cấp, thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh”. Trên cơ sở các quy định này, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng thành các quy định cụ thể về tính tiên phong, gương mẫu sao cho sát với chức năng, chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức, lực lượng và mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên phải dựa vào các quy định của Trung ương, của tỉnh để mà phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân về mọi mặt; đồng thời, tự soi, tự sửa bản thân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải theo phương châm “Trên trước, dưới sau; Trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động đúng như theo tinh thần của Kết luận số 01-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 18/5/2021: “Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc tự giác nêu gương để khẳng định

vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Từ việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên hướng tới việc xây dựng tập thể nêu gương, đơn vị nêu gương để lan tỏa giá trị của người cán bộ, đảng viên và của tổ chức đến với quần chúng Nhân dân.

Căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương và định hướng nêu gương của cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên cần cụ thể nội dung công việc đăng ký, gắn với nhiệm vụ chính trị, những vấn đề nổi cộm, các điểm nghẽn, vấn đề còn tồn đọng lâu năm của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thể hiện sự thống nhất giữa lời nói đi đôi với việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo phương châm “5 rõ”¹⁰, “6 dám”¹¹. Kết quả việc thực hiện kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10. 5 rõ: Rõ người; rõ việc; rõ tiến độ; rõ hiệu quả; rõ trách nhiệm.

11. 6 dám: Dám nghĩ; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám nói; dám đột phá sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

là căn cứ quan trọng giúp cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng Nhân dân noi theo; phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Tập thể cấp ủy, chi ủy chi bộ ở cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với cơ quan,

tổ chức, tránh tình trạng đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm.

Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu. Thực hiện đồng thời việc phát huy tính tự giác nêu gương với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu theo quy định của Đảng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tiêu cực, thiếu gương mẫu, giúp củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng.

Phần thứ hai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên

Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đăng trên Tạp chí học tập, số 12 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do vậy, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta, Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng là cái gốc của nhân cách, là nền tảng của người cách mạng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, vấn đề đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới trong nhiều tác phẩm quan trọng. Trong thời kỳ mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, “vừa

kháng chiến vừa kiến quốc”, vào năm 1947, Người viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới”. Sau đó, vào năm 1949, Người viết tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” và “Dân vận”, nêu bật yêu cầu đạo đức trong tiêu chuẩn cán bộ. Hơn mười năm sau, kể từ khi viết “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới”, vào năm 1958, Người viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”. Cho đến cuối đời, vào năm 1969, Người viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc”, lại một lần nữa, Người đặt lên hàng đầu đạo đức cách mạng, coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng.

Khi bàn về vai trò quan trọng của đạo đức, Hồ Chí Minh cho rằng, đạo đức là yếu tố không thể thiếu trong đời sống xã hội loài người và đối với cá nhân con người. Đối với người cách mạng, đạo đức có một vai trò vô cùng quan trọng, Người chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”¹².

Với cán bộ, đảng viên, càng phải yêu cầu cao về đạo đức, bởi: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài,

12. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr. 252 - 253.

gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”¹³.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thể khái quát thành bốn nội dung cơ bản là: (1) Trung với nước, hiếu với dân; (2) Yêu thương con người; (3) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; (4) Tinh thần quốc tế trong sáng. Trong đó, trung với nước, hiếu với dân và cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là hai nội dung được Người đề cập nhiều nhất trong các bài nói, bài viết của mình về vấn đề đạo đức cách mạng. Là 4 nội dung cơ bản, song theo Người, tựu trung lại: “Đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”¹⁴.

Ngay từ những ngày hoạt động chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ yêu cầu

13. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, tr. 283.

14. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, tr. 603.

về phẩm chất đạo đức và năng lực của người cán bộ cách mạng bao gồm 23 điều răn: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trục mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”¹⁵. Sau đó, ở trong những thời điểm khác nhau, Người nói nhiều về các phẩm chất đạo đức, song nhấn mạnh đạo đức cách mạng biểu hiện cụ thể ở những phẩm chất: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng...

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đạo đức cách mạng quyết định sự thành bại trong mọi công việc: “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”. Bởi lẽ, đạo đức tạo nên uy tín của người cán bộ; là cơ sở để giáo dục, thuyết phục và lãnh đạo quần chúng, là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần khiêm tốn “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt

15. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, tr 280-281.

chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa, còn bởi lẽ: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. Nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”¹⁶.

Theo Người đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc rèn luyện đạo đức cách mạng là yêu cầu nội tại, thường xuyên, liên tục, vì: “không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những đức tính tốt như sau ngày càng thêm”¹⁷.

Quan điểm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đạo đức, coi nhẹ mặt tài. Đức là gốc, nhưng đức và tài, hồng và chuyên phải kết hợp, phẩm chất và năng lực phải đi đôi, không thể có mặt này, thiếu mặt kia. Như Người đã phân tích, người có đức mà không có tài chẳng khác gì ông bụt ngồi trong chùa. Ngược lại nếu có tài mà không có đức thì cũng chẳng khác gì một anh làm kinh doanh giỏi, đem lại nhiều lãi

16. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, tr 557-558.

17. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr. 291.

nhưng lãng phí, tham ô, ăn cắp của công, thì như vậy chỉ có hại cho dân cho nước, còn sự nghiệp của bản thân thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ...

Trước lúc đi xa, trong “Di chúc” Người vẫn không quên căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng” và “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ (đoàn viên và thanh niên), đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.

2. Sự cần thiết phải nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Hiện nay, đất nước ta đang tiến đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên, ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đã khẳng định: “Tình trạng suy thoái về tư

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một trong bốn nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định mới để đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó, tập trung vào phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, như: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đặc biệt,

trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp gần đây, Đảng ta đã có những chủ trương, quyết sách rất quan trọng cùng với các biện pháp xử lý nghiêm khắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Điển hình là các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, Hội nghị Trung ương 4, khoá XII, Nghị quyết số 35/NQ-TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; và gần đây là các Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 12-KL/TW trong nhiệm kỳ Đại hội XIII... Đây là bước phát triển rất mới về nhận thức, tư duy, lý luận và hành động của Đảng trong xây dựng, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

3. Một số giải pháp về nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế, cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành chuẩn mực đạo đức của đơn vị để tổ chức làm theo. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên đảm bảo ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính khái quát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị

của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên căn cứ xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác có nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên từ sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, cần chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động thiết thực, cụ thể trong việc thực hành những chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng. Xây dựng tập thể cơ quan, chi bộ đoàn kết, dân chủ, thống nhất; củng cố niềm tin và thái độ chân thành, trung thực giữa đồng chí, đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới; đảm bảo sự công bằng, được quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để cống hiến và phát triển về mọi mặt. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chuẩn hóa theo quy định; bố trí, sử dụng, sắp xếp, đề bạt cán bộ phù hợp; thực hiện đầy đủ các chính sách, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với cán bộ, đảng viên.

Phát huy tính tích cực, tự học, tự rèn nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện, qua hoạt động thực tiễn và ý chí phấn đấu để mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh, sửa mình cho phù hợp với những tiêu chí, yêu cầu đòi hỏi khách quan của tình hình, nhiệm vụ mới. Luôn bám sát thực tiễn đời sống xã hội và thông qua các hoạt động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ để giáo dục tinh thần

tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên. Việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải trở thành nhu cầu trực tiếp, thói quen trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; thông qua kiểm tra, giám sát để quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú và khi công tác xa cơ quan, đơn vị, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

Phần thứ ba

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất cần phải có của mỗi cán bộ, đảng viên; là sự cụ thể hóa bản lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân, vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng con người; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân; là tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đó còn là tinh thần chủ động trong đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của chúng, phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị của

cán bộ, đảng viên là sự thể hiện tính giai cấp, tính Đảng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm; là luôn “nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”¹⁸; là “phải quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó đảm bảo cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của Nhân dân”¹⁹.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, theo Hồ Chí Minh sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên “phú quý không dụ dỗ được ta, nghèo khổ không lay động được ta, oai lực không dọa nạt được ta. Mà khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì chúng ta cũng làm được”²⁰.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, không có lý tưởng cách mạng làm hành trang, người cán bộ, đảng viên mất đi tính tiên phong, gương mẫu, không làm tròn vai trò dẫn dắt phong trào cách mạng và lãnh đạo Nhân dân. Người cho rằng: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”. Cán bộ, đảng viên muốn lãnh đạo vững thì trước

18. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tập 9, tr. 354

19. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tập 11, tr. 611

20. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 538

hết phải có tư tưởng và lập trường vững chắc: “Nếu chỉ có công tác thực tế, mà không có lý tưởng cách mạng, thì cũng không phải là người đảng viên tốt”. Người phê phán những đảng viên dao động, không kiên định lý tưởng cách mạng, vì thế họ mất dần tính chiến đấu, thờ ơ trước nhiệm vụ được giao, không dám phản bác những quan điểm, việc làm sai trái, lệch lạc: “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thính, không biện bác. Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ”.

2. Sự cần thiết phải xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là tổng hợp các phẩm chất đạt đến trình độ có thể tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi chính trị của mình trước những bước ngoặt và tình huống phức tạp về chính trị, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên biểu hiện ở lập trường, sự vững vàng, kiên định và nhạy cảm trước những biến động chính trị - xã hội; tích cực tham gia vào các quá trình chính trị - xã hội trên cương vị, chức trách được giao; giải quyết chính xác, nhanh chóng và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, vượt qua khó khăn, thử thách, áp lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bản lĩnh chính trị bao gồm lập trường chính trị, phẩm chất chính trị và năng lực chính trị; là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh thực tiễn và kiểm soát được hành vi, thái độ của mình trong mọi tình huống. Đó chính là sự vững vàng, kiên định, chủ động trong cả suy nghĩ và hành động trước những khó khăn, thách thức của cuộc sống.

Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất, là phẩm chất quan trọng cần phải có hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên; là sự cụ thể hóa bản lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân, vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng con người; là sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân; là tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đó còn là tinh thần chủ động trong đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của chúng, phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nhiều thông tin trái chiều tác động từng

ngày, từng giờ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đòi hỏi người cán bộ phải giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, luôn tỉnh táo, chắc lọc, đủ bản lĩnh để loại bỏ những thông tin xấu độc, không a dua, phát tán, tuyên truyền cho kẻ địch. Đồng thời, cán bộ phải phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động, tự giác cùng tập thể cấp ủy, chi bộ đấu tranh bằng nhiều hình thức để phòng, chống có hiệu quả chủ nghĩa cơ hội, giáo điều, bảo thủ, bè phái, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

3. Một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay

Cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Người cán bộ, đảng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực nhận thức, trình độ hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước; bồi dưỡng ý chí kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; bồi dưỡng năng lực tự định hướng và vươn lên trong học tập, công tác, làm chủ tri thức tổng hợp, tri thức chuyên môn, tri thức lý luận chính trị; nâng cao năng lực tự rèn luyện, tu dưỡng trong thực tiễn về phẩm chất đạo đức, nhân cách, phương pháp công tác, kỹ năng làm việc; nâng cao khả năng tự luyện ý chí, tư tưởng, khả năng

đấu tranh với những lệch lạc, sai trái; khả năng làm chủ trước những cám dỗ vật chất, những tiêu cực của mặt trái của kinh tế thị trường; cảnh giác với những thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tự học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác giáo dục thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về tiêu chuẩn đảng viên, về tầm quan trọng của việc tự tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tạo môi trường, điều kiện, nhất là tạo ra các phong trào để cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động cán bộ về cơ sở và ngược lại để cán bộ, đảng viên được rèn luyện trong môi trường có nhiều khó khăn, thử thách, thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của tổ chức. Việc luân chuyển, điều động cán bộ sẽ đạt được nhiều mục tiêu như: Tham mưu giúp cơ sở giải quyết những vấn đề khó mà tự cơ sở chưa giải quyết được; là môi trường tốt để cán bộ rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn.

Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững” là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh sát với tình hình thực tế và phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt Chuyên đề năm 2024 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, thực hiện tốt những nội dung của Chuyên đề năm 2024, từ đó phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân, vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Điện Biên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời tiếp tục thực hiện di nguyện của Bác, để phát triển sự nghiệp cách mạng là xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phần thứ tư

GỢI Ý THẢO LUẬN, LIÊN HỆ

1. Quý I/2024

- Chi bộ tổ chức học tập, quán triệt, thảo luận sâu, sát hợp tình hình đơn vị Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.

- Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đăng ký, xây dựng Kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Quý II/ 2024

- Chi bộ thảo luận những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân của đảng viên.

3. Quý III/2024

- Chi bộ thảo luận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Đề ra các giải pháp về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên hiện nay.



- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân của đảng viên.

4. Quý IV/2024

- Chi bộ thảo luận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể sát với tình hình thực tiễn của đơn vị để thực hiện tốt bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên.

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân của đảng viên năm 2024.

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Lời nói đầu.	3
Một số nội dung trọng tâm triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024.	5
Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.	19
Phần thứ nhất: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.	21
Phần thứ hai: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.	35
Phần thứ ba: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên.	45
Phần thứ tư: Gợi ý thảo luận, liên hệ.	52

Chịu trách nhiệm xuất bản
LÒ THỊ MINH PHƯỢNG
Ủy viên Ban Thường vụ
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Ban Biên tập
LÊ TIẾN DŨNG
ĐẶNG HẢI TRIỀU
TRẦN QUỐC TOÀN
ĐÀO THỊ MINH

Trình bày bì
TRẦN QUỐC TOÀN

Sửa bản in
ĐÀO THỊ MINH

In 3000 cuốn, khổ 14,5x20,5cm, tại Công ty cổ phần in Điện Biên.
Giấy phép xuất bản số: 2549/GP-STTTT do Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Điện Biên cấp ngày 21 tháng 12 năm 2023.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01/2024.